

Số: 185/PGDDĐT

Phú Giáo, ngày 23 tháng 5 năm 2018

V/v chấn chỉnh việc sử dụng
mạng xã hội

Kính gửi: Hiệu trưởng các CSGD trên địa bàn huyện (CL, TT)

Thực hiện Công văn số 476-CV/HU ngày 10 ngày 5 năm 2018 của Huyện uỷ huyện Phú Giáo về việc chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội;

Phòng GDĐT huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo và nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình nêu cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng mạng Internet và các trang mạng xã hội; đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc đăng tải, cung cấp và sử dụng thông tin có liên quan đến hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị, thông tin riêng liên quan đến tập thể, cá nhân khác.

Không tự ý đưa những thông tin mật, hình ảnh, thông tin nội bộ, thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị hoặc thông tin riêng của tập thể, cá nhân khi chưa được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền hoặc tập thể, cá nhân đó.

Không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các trang mạng mang tính chất chính trị phản động, đòi truy, phản cảm; không chia sẻ, bình luận các nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước hoặc những nội dung phản cảm, đòi truy, thông tin riêng của cá nhân, tập thể thông tin gây bức xúc trong xã hội. Việc sử dụng thông tin trên Internet và các trang mạng xã hội để phục vụ học tập, công tác phải sử dụng thông tin có nguồn gốc chính thống (có nguồn dẫn), cụ thể, rõ ràng, đã được kiểm chứng và phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những thông tin mà mình đăng tải, cung cấp, sử dụng.

Việc sử dụng Internet và các trang mạng xã hội vào mục đích cá nhân riêng phải tuân thủ các quy định chung của pháp luật khi sử dụng, không làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nghiêm cấm việc lợi dụng, sử dụng các tài khoản của cơ quan, đơn vị để sử dụng vào mục đích cá nhân riêng.

Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm các nội dung trên ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật còn phải chịu trách nhiệm trước tập thể và thủ trưởng cơ quan, đơn vị mà mình đang công tác, học tập, sinh hoạt.

2. Hiệu trưởng các trường cần tăng cường công tác quản lý chặt chẽ việc sử dụng Internet và các trang mạng xã hội tại đơn vị mình; khuyến khích việc sử dụng Internet và các trang mạng xã hội để phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc phạm vi quản lý nêu cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng Internet và các trang mạng xã hội.

Các đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thì thủ trưởng đơn vị phải liên đới chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng GDĐT huyện.

Nhận được Công văn này Phòng GDĐT huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm phổ biến và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. /

Nơi nhận:

- VP Huyện uỷ;
- Các Trường CL, TT;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- CV PGDĐT;
- Lưu: VT.

